

การอธิษฐาน : การเป็นพยานและใช้ชีวิต

วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร

เรียบเรียงจาก

“Role of Prayer in the Witnessing, Giving Life”

Southwestern Journal of Theology, Volume 40 No 3,

Summer 1998. Minette Drumwright

เกริ่นนำ....การอธิษฐาน

“เรื่องน่าเศร้าไม่ใช่สิ่งที่เราทำ แต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำ คือไม่ได้ร่วมมือกันยื่นหัตถ์อธิษฐานอย่างจริงจัง” นี่เป็นเหตุที่เราต้องเข้าใจการอธิษฐานและอธิษฐาน

การอธิษฐานคืออะไร

นิยามที่คุ้นเคยกันคือว่า การอธิษฐานคือการที่คนเราสนทนากับพระเจ้า แต่ที่มากกว่านี้คือ การอธิษฐานเป็นการเชื้อเชิญพระเจ้าให้เข้าสู่ศูนย์กลางของชีวิตเรา

วอชมาน นี นิยามการอธิษฐานไว้ว่า “เป็นการกระทำของผู้เชื่อที่ทำงานร่วมกับพระเจ้า”

อาร์คบิชอป เทมเปิล เขียนว่า ทำทิตของการอธิษฐาน ...ไม่ใช่ “ขอโปรดกระทำเพื่อข้าฯ ในสิ่งที่ข้าฯ ต้องการ” แต่ “ขอทรงโปรดกระทำในข้าฯ ผ่านข้าพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ต้องการ”

ริชาร์ด ฟอสเตอร์ เขียนว่า “การอธิษฐานเป็นถนนสายกลางที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา”

การอธิษฐานเป็นแผนการของพระเจ้าที่จะให้ชีวิตเราเติบโตขึ้น และเป็นแผนการสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในโลก การอธิษฐานตามแบบอย่างในพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงมุมมองของเรา และให้เราเริ่มคิดถึงความคิดของพระเจ้า การอธิษฐาน, เป็นหนทางที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อให้เราทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการ การอธิษฐานเพื่อผู้อื่นทำให้เรามีพลังฝ่ายจิตวิญญาณในโลกนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเหตุการณ์การอธิษฐานตามแบบพระคัมภีร์และสิทธิอำนาจนี้เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทำให้เราเติบโตขึ้นตามแบบอย่างที่พระองค์ต้องการ

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการอธิษฐาน 953 ครั้ง ครั้งแรกในหนังสือปฐมกาลและครั้งสุดท้ายในหนังสือวิวรณ์ เป็นที่น่าสังเกตว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงการอธิษฐานที่สัมพันธ์กับอาณาจักรของพระเจ้า ประมาณถึง 700 ครั้ง อีก 200 ครั้งเกี่ยวข้องกับในเรื่องส่วนบุคคล

พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้สาวกฟัง เพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา 18:1) เปาโลเขียนถึงทิโมธี (และเราทุกคน) ว่า “เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องทูลทั้งหลายในวิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง” (1ทิโมธี 2:1) และพระคัมภีร์อีกหลายตอนมีข้อความที่คล้ายคลึงกันนี้

มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐาน? คำอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้าผู้เอาใจใส่เรา และพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเรา “จงทูลเราและเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้ นั่นแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 33:3) ใน ยอห์น 5:14-15 และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใด ๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์

ศูนย์กลางของชีวิต ... คือพระเจ้า

เราเชื่อว่าพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิรันดร์เป็นบุคคล บริสุทธิ์ ทรงสำแดง ทรงกระทำการ ทรงสถิตย์ช้อมีความรัก และให้อภัยพระองค์ก่อปรด้วยพระคุณและความเมตตาและทรงไถ่มวลมนุษยชน นำอัครทูตที่เราสามารถมีความสัมพันธ์ขึ้นไปถึงพระบิดาที่รัก พระเยซูสอนให้เราเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คำนี้เป็นคำภาษาอารามิค เป็นภาษาที่ใช้กันในสมัยของพระเยซู เป็นคำที่เด็กเรียกพ่อที่อยู่ในโลก พระเจ้าประสงค์ให้เราใกล้ชิดสนิทสนมสัมพันธ์กับพระองค์เหมือนพ่อกับลูก พระองค์อนุญาตให้เราแบ่งปันการทำงานของพระองค์ในโลก วัตถุประสงค์พื้นฐานของการอธิษฐานทั้งหมดคือ เพื่อรู้จักพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเรา และสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเรา

พระเจ้า ... ตอบสนอง

เมื่อฉันเติบโตขึ้นมา ฉันได้รับการสอนว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน 3 ทางคือได้ ไม่ได้ และรอก่อน เมื่อฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์มากขึ้น ฉันก็เห็นคำตอบอื่นอีกเช่น “พระองค์จะให้สิ่งที่ดีกว่า” คำตอบอาจมาโดยทันใด อาจเนิ่นนานออกไปหรือช้าหน่อย แต่มีคำตอบแน่

เรามักได้ยินเรื่องราวหรือคำพยานของผู้ที่ได้รับการตอบคำอธิษฐานในด้านของวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่สามารถวัดได้จากภายนอกได้

เจ. จี. มากอเลย์ ให้ตัวอย่างเป็นข้อสังเกตว่า

ครั้งหนึ่งเพื่อนที่เป็นมิชชันนารีของเขาซึ่งกำลังเตรียมตัวเดินทางออกจากประเทศในทวีปอเมริกา เพื่อกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมเป็นเวลา 2 เดือน พร้อมกับครอบครัวนั้น มิชชันนารีผู้นี้พบว่าเขาแทบไม่มีนมผงเพียงพอสำหรับลูกสาววัย 5 เดือนคนหนึ่งและวัย 5 ขวบอีกคนหนึ่ง ในเวลานั้น ที่นั่นมิชชันนารีโสดคนหนึ่งป่วย ไม่สามารถรับประทานอะไรได้เลยนอกจากนมเท่านั้นจะทำอะไรดีที่จะได้นมเพียงพอสำหรับคน 4 คนในเวลา 2 เดือน เขาทั้งหมดจึงเริ่มอธิษฐาน ในเย็นวันนั้นเอง เขาได้อ่านพบข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “จะมีนมแพะเป็นอาหารแก่เจ้าเพียงพอทั้งเป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้าและเป็นเครื่องยังชีพสาวใช้ของเจ้า” (สุภาษิต 27) เป็นคำสัญญาที่มาจากพระเจ้า

ในวันรุ่งขึ้น คนในร้านขายของใกล้กันที่ไม่ได้เป็นคนเชื่อพระเจ้าถามเขาว่า อยากได้นมแพะไหม เขาเพิ่งกลับจากการเดินทางไกล พร้อมทั้งจะแบ่งนมแพะที่เหลือให้วันละ 1 แกลลอนทุกวัน

ช่างเหมาะเจาะชะงะทีเดียว และเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่ว่า “ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยู่เราจะฟัง” (อิสยาห์ 65:24)

จากประสบการณ์ของตนเอง การตอบคำอธิษฐานที่ลึกซึ้งที่สุดของพระเจ้านั้นไม่สามารถวัดและไม่สามารถจับต้องได้ ฉันเชื่อว่า คำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ของประทานของพระองค์เอง

ในการอธิษฐาน เราแสวงหาคำตอบจากพระองค์ทั้งที่จับได้และจับต้องไม่ได้ ดังนั้น จึงมักมีคำถามเกิดขึ้นจากการรอคอย คำตอบจากพระเจ้าเช่น พระเจ้าสามารถตอบคำอธิษฐานได้หรือไม่? ทำไมพระเจ้าต้องการให้เราบอกกับพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทราบอยู่แล้ว? ทำไมเราต้องถามพระองค์ว่าเราควรทำอะไรในสิ่งที่เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราทำ? คำตอบนี้เป็นคำตอบจริง ๆ หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องบังเอิญ?

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานแน่

การอธิษฐาน ... วินัย

ในประวัติศาสตร์ การอธิษฐานของโมเสสทำให้คนอิสราเอลได้รับการคุ้มครองในถิ่นทุรกันดารจากพระเจ้า คำอธิษฐานของเนหะมีห์ทำให้เกิดการสร้างกำแพงรอบเมืองเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ คำอธิษฐานของพระเยซูปรับแต่งและช่วยให้สาวกของพระองค์เป็นคนในอาณาจักรใหม่

ในเมื่อการอธิษฐานเป็นงานที่สำคัญและมีพลังมาก แต่การอธิษฐานนับว่าเป็นงานที่ยาก เพราะต้องใช้เวลา ความตั้งใจ พลังและความมีวินัยในตัวเอง ฉันเชื่อว่าเมื่อเราอุทิศตัวในการอธิษฐาน เราได้มอบกำลังของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนชีวิตหรือสถานการณ์ไปตามที่เราอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า

ซาตาน .. คอยขัดขวาง

ซาตานและอำนาจชั่วมีจริงและมีอำนาจมาก เป็นศัตรูกับเรา คอยทำลายกิจการของพระเจ้า ซาตานต่อสู้ผู้ที่อธิษฐานอย่างร้อนรนและมักเรงรำเมื่อเราไม่อธิษฐานเปโตรเตือนว่า “ท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวให้คิดว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบ ๆ คุณสิ่งคำรามที่วิ่งไปเสาะหาคนที่มักจะกัดกินได้” (1 เปโตร 5:8)

เงื่อนใย ... การอธิษฐาน

พระเจ้าทรงให้แนวทางการอธิษฐานไว้ดังนี้

1. **คิดสนิทกับพระเจ้า** “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7) คิดสนิท หมายถึง ความใกล้ชิดสนิทสนม มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ คิดสนิทกับพระองค์ ชิมซับพระวามะของพระองค์เข้าสู่การดำเนินชีวิต เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ ดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายเช่นเดียวกันการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. **มีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป** ความบาปในจิตใจจะปิดบังการอธิษฐานพระธรรมสดุดี กล่าวไว้ว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับ” (สดุดี 66:18) เรามีปัญหาในเรื่องความหยิ่งยะโส ชิงดีชิงเด่น อิจฉา ริษยา ภูมิใจ และมองโลกในแง่ร้าย ความบาปปล้นเราออกจากพระบิดา เราจะต้องสารภาพบาปและกลับใจใหม่ทันที นั่นหมายถึงเราต้อง “คืนดีกับพระเจ้า” พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา (1 ยอห์น 1:9)

3. **อธิษฐานในนามของพระเยซู** พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา” (1 ยอห์น 16:23) พระนามของพระเยซูแทนลักษณะและงานของพระองค์ เมื่อเราอธิษฐานในนามของพระองค์ เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงยอมรับเรา ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราให้เรารู้จักใช้พระนามของพระเยซูอย่างเหมาะสม

4. **อธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า** “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราพูดขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา” (1 ยอห์น 5:14) น้ำพระทัยพระเจ้าเปิดเผยให้เราทราบทางพระคัมภีร์ เราสามารถเห็นน้ำพระทัยของพระองค์ทางธรรมชาติ กิจการที่พระองค์ทรงกระทำบนโลก เราเห็นน้ำพระทัยพระเจ้ามากขึ้น ๆ เมื่อเรารู้จักพระเยซูมากขึ้นนอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเปิดเผยน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราทราบเช่นกัน ความจริงอย่างหนึ่งในการ

อธิษฐานก็คือ ความลึกซึ้งที่เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งจะใกล้ชิดกับพระองค์ โดยการอ้อนวอนต่อพระองค์มากขึ้นเท่านั้น และเราก็จะทูลขอสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าด้วย

5. อธิษฐานโดยความเชื่อ ในมัทธิว 21:22 “สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะ ‘ได้’ ช่างเป็นคำสัญญาที่ชัดเจนเพียงไร! เพียงแต่เราติดสนิทกับพระเจ้า มีการดำเนินชีวิตที่สะอาดและแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ เราก็จะแน่ใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ พระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเรา พระองค์ทรงตอบการดำเนินชีวิตของเรา ความเชื่อของเรามีอยู่ในพระเจ้าเมื่อเป็นเด็กเราถูกสอนว่าให้มีความเชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้น

6. อธิษฐานด้วยท่าทีที่ถ่อม 2 พงศาวดาร 7:14 เขียนว่า “ถ้าประชากรของเรา... จะถ่อมตัวและอธิษฐาน ... เราก็จะฟังจากสวรรค์” การอธิษฐานด้วยท่าทีที่ถ่อม หมายถึง การรู้ว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้และต้องพึ่งพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว

พระเยซู...แบบอย่างของการอธิษฐาน

พระคริสต์เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของเรา แท้จริง เป้าหมายของการเป็นคริสเตียนคือเป็นเหมือนพระเจ้า

พระเยซูทรงอธิษฐานบ่อย ๆ เพื่อมิตรสหาย ศัตรู พระองค์เอง และคนอื่น ๆ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง พระองค์อธิษฐานเมื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจและในเวลาวิกฤต ในการดำเนินชีวิตของพระเยซูมีการอธิษฐานเป็นศูนย์กลาง และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงทราบว่า พระองค์จำเป็นต้องสัมพันธ์กับพระบิดา และถ้าพระเยซูเองเห็นความจำเป็นเช่นนี้แล้ว และเราไม่ยังเห็นความจำเป็นมากไปกว่านั้นอีกหรือ

พระเยซูทรงสอนให้สาวกอธิษฐานและสอนว่าอธิษฐานอย่างไร และให้ตัวอย่างการอธิษฐานไว้ใน มัทธิว 6:9-13 น่าสนใจว่าพระองค์ไม่ได้สอนการเทศนาให้กับเขา ในพระคัมภีร์บันทึกการสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการอธิษฐานถึง 11 ครั้ง

การอธิษฐาน .. พลังแห่งการดำเนินชีวิต

ชีวิตคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นการบังเกิดใหม่ กลับใจ หรือการเจริญเติบโตพัฒนาล้วนแต่เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณทรงอยู่ร่วมกับเราพร้อมกับพระบิดาในการอธิษฐานตามที่ โรม 8:26 เขียนไว้ว่า “ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา” การอธิษฐานที่เกิดผลเป็นการอธิษฐานในพระวิญญาณซึ่งหมายถึง “เต็มไปด้วยการสำแดงและกำลัง” เปาโลเพิ่มเติมว่า “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง” (เอเฟซัส 6:18)

พระวิญญาณทรงช่วยเราและทรงนำเราในการอธิษฐาน นอกจากนี้ยังทรงเปิดเผยข้อพระวจนะอีกด้วย พระองค์จะไม่ให้เราอธิษฐานเพื่อในสิ่งที่หันเหไปจากน้ำพระทัยหรือพระวจนะของพระองค์ และพระองค์ยังทรงเสริมความเชื่อเราในการตอบคำอธิษฐานอีกด้วย

พระวิญญาณทรงให้กำลังเราในการรับใช้และให้เกิดผลในการดำเนินชีวิต พระองค์ทรงเป็นเครื่องมือในการตอบสนองต่อการอธิษฐานของเรา

การขาดอธิษฐาน ... เป็นบาป

ซามูเอลกล่าวว่า “ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้า ขออย่าให้มีวิเวกที่ข้าพเจ้าจะกระทำบาปต่อพระเจ้า ด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย” (1 ซามูเอล 12:23) เรามักละเลยการอธิษฐานต่อโลกที่หลงทางจากพระเจ้า ฉันได้ยินว่า คริสตจักรของเราใช้เวลาอธิษฐานเพื่อคนป่วยมากกว่าคนที่หลงหายจากสวรรค์

เป็นไปได้ที่การเป็นพยานหรือการให้ชีวิตจะปราศจากการอธิษฐาน ขาดการอธิษฐานนับเป็นบาป เราอาจเรียกว่าเป็นการละเลยหรือเหินห่างแห่งการจิตวิญญาณ แต่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นบาป ดังนั้น เราควรเชื่อฟังพระองค์ในเรื่องนี้

ไม่มีสิ่งใดทดแทนการอธิษฐาน

การอธิษฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดการกระทำบางอย่างอาจทดแทนกันได้ แต่อธิษฐานทดแทนด้วยอย่างอื่นไม่ได้ นั่นหมายถึงว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพน้อยลงหากเราไม่อธิษฐานเช่นนั้นหรือ? ไม่ใช่แน่นอน ไม่ว่าเราจะอธิษฐานหรือไม่ก็ตาม พระองค์สามารถทำได้ตามที่พระองค์ทรงเลือก และประสงค์จะทำแต่พระองค์ทรงตัดสินใจพระทัยที่จะให้ประชากรของพระองค์มีบทบาทของการมีส่วนร่วมร่วมกับพระองค์ในการทำพระราชกิจของพระองค์บนโลก “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ” (ฮีบรู 4:16)

การดำเนินชีวิต ... ด้วยการอธิษฐาน

การแสดงออกถึงความเชื่อของคริสเตียนก็โดยการดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าในพระคริสต์ “ด้วยว่า เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์” (กิจการ 17:28)

สาระพื้นฐานของการอธิษฐานไม่ใช่เนื้อหาในการอธิษฐาน แต่เป็นพระเจ้าและความสัมพันธ์กับพระองค์ในพระคริสต์ การอธิษฐานเป็นเครื่องมือของความสัมพันธ์ การทำเป็นนิสัย เนื้อหาและท่าทีของการอธิษฐานแสดงถึงขั้นตอนของความสัมพันธ์ ถ้ามีความสัมพันธ์อันอบอุ่น ก้าวหน้า ใกล้เคียง และชื่นชมยินดี ก็จะสามารถออกมาด้วยการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ และจากประสบการณ์ที่ได้รับ

การดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐานเป็นประจำของการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน” (มัทธิว 6:6)

การดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐาน ยังหมายรวมถึง การร่วมกับคนอื่นในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ในบ้านที่ประกอบด้วยสามีภรรยา บุตร ในคริสตจักรร่วมกับผู้เชื่ออื่น การอธิษฐานร่วมกับผู้อื่นต้องเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในการสนทนาต่อกันและกัน

ความคาดหวังของการดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐานอีกอย่างหนึ่งคือการฟัง ฉันพบในชีวิตของตนเองว่าการใช้เวลาฟังพระเจ้ามีความสำคัญเท่า ๆ กับการใช้เวลาพูดกับพระองค์

พันธกิจหลัก ... ของคริสตจักร

การอธิษฐานเป็นพันธกิจหลักของคริสตจักรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อพระเยซูล้มไถ่เพื่อค่าแลกเปลี่ยนเงินและพ่อค้านกพิราบในบริเวณพระวิหาร พระองค์ยกข้อความสำคัญที่นำมาจากอิสยาห์ 56:7 โดยตรัสว่า “เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน” (มัทธิว 21:13)

การอธิษฐานส่วนตัวทำให้มีกำลัง และการอธิษฐานกับผู้เชื่ออื่น ๆ ก็ทำให้กำลังเกิดกำลังด้วย พระเยซูสัญญาว่า “เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้” (มัทธิว 18:19)

เป็นความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงกระทำการในโลกโดยการตอบสนองต่อการอธิษฐานของผู้เชื่อวอชมานนี กล่าวไว้ว่า “ความอ่อนแอของคริสตจักรจะปรากฏออกมาเมื่อเราขาดการอธิษฐานอย่างจริงจัง” พระเยซูตรัสว่า “นิเวศของเราจะเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐาน

เมื่อการอธิษฐานเป็นงานหลักของคริสตจักรเช่นนี้แล้ว ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรจึงควรรหาทางที่จะนำการอธิษฐานเข้ามาอยู่ในวงรอบวาระต่าง ๆ ของคริสตจักร เช่น การประชุมฟื้นฟู การประชุมอธิษฐานในระหว่างสัปดาห์ การจัดสัปดาห์อธิษฐาน อธิษฐานฟื้นฟู คอนเสิร์ตอธิษฐาน เป็นต้น

การอธิษฐาน ... การเป็นพยานและการให้ชีวิต

ใน กิจการ 1:14 กล่าวว่า “พวกเขาพร้อมใจกันจะมักเขม้นอธิษฐาน พร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีย์มารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วย”

พวกเขายังคงทำสิ่งที่เคยทำอยู่เป็นประจำด้วยการอธิษฐานด้วยกัน แบ่งปันอาหารด้วยความยินดี ขอบคุณพระเจ้า และต้อนรับผู้ที่รับความรอด ในบทที่ 3 กล่าวถึงเปโตรและขอห์นรักษาขอทานง่อยที่ประตูพระวิหาร ฟุ้งชนตะลึงการอัศจรรย์และมาวมุ่กัน เปโตรก็เริ่มเทศนาถึงการเป็นขึ้นจากความ

ตายของพระเยซูในฤทธิ์เดชเดียวกับที่รักษาโรคนาธานนั้น โดยเทศน์ว่า “จงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย” (กิจการ 3:19)

คริสตจักรยุคเริ่มแรกมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาอธิษฐาน กิจการ 4:31 บอกว่า “เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้สว่างไสว และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวาทะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ”

การที่พวกเขามาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐาน “ไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตน แต่ทั้งหมดเป็นของกลาง” (กิจการ 4:32) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้พวกเขากระตือรือร้นประกอบกับการเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

ดังนั้นให้เราร่วมมือกันอธิษฐานเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะปรากฏ ไม่เพียงเพื่อสันตะเทือนสถานที่เราประชุมเท่านั้น แต่รวมทั้งจิตใจของเราด้วย

เรื่องน่าเศร้า

เรื่องน่าเศร้านักไม่ใช่ว่าไม่มีบางสิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่ควรเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เรื่องน่าเศร้าไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างไร แต่เราไม่ได้กลายเป็นอย่างนั้น เพราะเราไม่อธิษฐานอย่างจริงจังเรื่องน่าเศร้าไม่ใช่สิ่งที่เราทำ แต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำ คือไม่ได้มอบตัวเราแก่พระเจ้าหรือไม่ได้ร่วมมือกันยื่นหัตถ์อธิษฐานอย่างจริงจัง

“ข้าแต่พระเจ้า ... ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยเถิด”

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 267 มีนาคม - เมษายน 1999, หน้า 10-14.